

มติการประชุมหมายเลข 20-29,157

มติการประชุมสภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์
เพื่อเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเขตเทศบาล
ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020
เพื่อสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล สอง (2) ตำแหน่ง
และเหรียญกษาปณ์ของเมืองหนึ่ง (1) ตำแหน่ง

สภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์มีมติดังต่อไปนี้

1. มีคำสั่งให้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองเบอร์แบงค์ และการเลือกตั้งจะจัดให้มีขึ้นในเมืองเบอร์แบงค์ มลรัฐแคลิฟอร์เนียในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2020 ร่วมกับการเลือกตั้งทั่วไปทั่วทั้งรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อแข่งขันในตำแหน่งและวาระต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองมีวาระเต็มสี่ปี ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 16 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2024

ให้เลือกตั้งเพื่อสรรหาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสองคนเป็นผู้เข้ารับตำแหน่งต่อจากสมาชิกสภาเทศบาล นางเอมิลี เกเบิล-ลัดดี และนายทิมอธี เอ็ม เมอร์ฟี ซึ่งจะหมดวาระลงในวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2022 และ

ข. สำหรับตำแหน่งเหรียญกษาปณ์ของเมืองซึ่งเป็นตำแหน่งทางการเมืองที่ไม่มีกำหนดวาระในดำรงตำแหน่ง ซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 เดือนธันวาคม ค.ศ. 2022 นั้น

ให้จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อสรรหาผู้เข้ารับตำแหน่งเหรียญกษาปณ์ของเมืองหนึ่งคนต่อจากนางคริสเตล อัง พาลเมอร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจนกระทั่งถึงการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2020 และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่นี้เข้ารับตำแหน่งเหรียญกษาปณ์ของเมืองในวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2020

3. ต้องมีการตรวจสอบผลการเลือกตั้งดังกล่าวอย่างละเอียด และประกาศผลการเลือกตั้งตามที่กฎหมายกำหนด และให้ถือว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

4. ให้คณะกรรมการบริหารลอสแอนเจลิสเคาน์ตี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย กำหนด
มอบหมายและแต่งตั้งบรรดาหน่วยเลือกตั้ง ศูนย์เลือกตั้ง เวลาเลือกตั้ง
ตลอดจนเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของลอสแอนเจลิสเคาน์ตีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสำหรับทั่วทั้งรัฐดังกล่าว
และดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเคาน์ตีดังกล่าวในการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐ
ซึ่งทั้งนี้ทางลอสแอนเจลิสเคาน์ตีได้เผยแพร่แล้วหรือจะเผยแพร่การกำหนด การมอบหมายและการแต่งตั้งหน่วยเลือกตั้ง
ศูนย์เลือกตั้ง เวลาเลือกตั้ง ตลอดจนเจ้าหน้าที่เลือกตั้งตามลำดับในการเลือกตั้งร่วมในเขตเทศบาลนี้
การเลือกตั้งทั่วไปในเขตเทศบาลนี้จะใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียว
คือบัตรเลือกตั้งสำหรับใช้ในเคาน์ตีดังกล่าวร่วมกับการเลือกตั้งทั่วทั้งรัฐ

และการเลือกตั้งดังกล่าวจะจัดให้มีลักษณะเสมือนเป็นการเลือกตั้งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นทุกประการ

5. ปลัดเทศบาลจะให้การรับรองเกี่ยวกับการผ่านมตินี้ และจะยื่นสำเนาของมตินี้ฉบับที่ได้รับการรับรองต่อคณะกรรมการบริหาร และแผนกเลือกตั้งของเคาน์ตี ตลอดจนนายทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี

6. ปลัดเทศบาลจะดำเนินการให้มีการเผยแพร่มตินี้ตามที่กำหนดไว้ในหมวดที่ 800 ของกฎบัตรเมืองเบอร์แบงก์ และตามประมวลเทศบัญญัติแห่งเทศบาลเมืองเบอร์แบงก์ หมวดที่ 2-3-119 ให้ถือว่ามตินี้เป็นประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ผ่านและลงมติรับรองเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2020

ลงนามโดย/ซารอน สปริงเกอร์

นางซารอน สปริงเกอร์

นายกเทศมนตรี

รับรองโดย

ได้รับการอนุมัติว่าเป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้องเหมาะสม
สำนักงานอัยการเมือง

ลงนามโดย/ซีแซต มัลลินส์
นางซีแซต มัลลินส์ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล

โดย ลงนามโดย/เอมี อัลบาโน
เอมี อัลบาโน อัยการเมือง

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย)

ลอสแอนเจลิสเคาน์ตี) ณ

เมืองเบอร์แบงก์)

ข้าพเจ้า นางซีแซต มัลลินส์ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเมืองเบอร์แบงก์
ขอรับรองว่าสภาเทศบาลเมืองเบอร์แบงก์ได้ผ่านและลงมติรับรองมติดังกล่าวแล้วในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญในวันที่ 23
มิถุนายน ค.ศ. 2020 โดยมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รับรอง: ฟรูโตส, เกเบิล-ลัดดี, เมอร์ฟี, ทาลามันเตส และสปริงเกอร์

ไม่รับรอง: ไม่มี

ไม่เข้าประชุม: ไม่มี

ลงนามโดย/ซีแซต มัลลินส์ _____
นางซีแซต มัลลินส์ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล